

เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไวรัสฮิวแมนแพพพิโลมา (HPV)

ความเป็นมา

เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2019/20 นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสฮิวแมนแพพพิโลมา (HPV) ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเด็กของประเทศฮ่องกง (HKCIP) ข้อตกลงได้ดำเนินการตามคำแนะนำร่วมกันที่สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (SCVPD) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโรคเอดส์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (SCAS) ภายใต้ CHP เพื่อรวมวัคซีน HPV เข้ากับ HKCIP

ทีมสร้างงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียน (SIT) ของกรมอนามัย (DH) ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อมอบวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์โดสที่หนึ่งให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และโดสที่สองให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาถัดไปโดย**ไม่เสียค่าใช้จ่าย** เด็กหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีสิทธิ์ซึ่งไม่ได้เรียนที่ฮ่องกงสามารถรับวัคซีน HPV ได้ที่สำนักงานของ SIT โดยทำการนัดหมายเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ นักเรียนเหล่านี้ต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงตัวตนให้เรียบร้อย (เช่น สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจดหมายที่ทางโรงเรียนออกให้ เพื่อพิสูจน์ว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 (หรือเกรดเทียบเท่า) ในโรงเรียนนอกท้องถิ่น หากต้องการนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SIT ในเวลาทำการที่ 2615 8580 อีกทางหนึ่ง ผู้ปกครองอาจจัดให้มีการฉีดวัคซีน HPV สำหรับลูกๆ ของคนที่แพทย์เอกชน (โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จะอยู่ที่ประมาณ 3000-7000 เหรียญฮ่องกงสำหรับทั้งคู่)

สำหรับรายละเอียด โปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย DH เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2018

HPV คืออะไร

HPV เป็นชื่อของกลุ่มไวรัสที่มีจีโนมไทป์มากกว่า 150 สายพันธุ์ ไวรัสประมาณ 40 ชนิดนี้แพร่ระบาดบริเวณอวัยวะเพศของผู้ชายและผู้หญิง HPV อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด และมะเร็งทวารหนัก

อะไรคือวัคซีน HPV

วัคซีน HPV เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เช่นเดียวกับมะเร็งหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HPV ในฮ่องกง HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 คิดเป็นประมาณ 90% ของกรณีของมะเร็งปากมดลูก จีโนมไทป์ทั้งเจ็ดข้างต้นรวมอยู่ในวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

จะรับการฉีดวัคซีน HPV ได้อย่างไร?

ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPV และแบบฟอร์มยินยอมให้ฉีดวัคซีน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SIT ที่ 2615 8577 ในเวลาทำการ

รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีน HPV

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีน HPV มีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปวัคซีน HPV มีความปลอดภัย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปฏิกิริยารุนแรงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน HPV ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจะคล้ายกับที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนอื่นๆ เช่น:

1. ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและเกิดขึ้นในระยะสั้น ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้และเมื่อยล้า
2. เจ็บ แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด

มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยใดๆกับวัคซีน HPV หรือไม่?

วัคซีน HPV ถูกใช้ทั่วโลกมาหลายปีแล้ว หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน HPV อย่างละเอียดแล้ว องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสุขภาพในต่างประเทศได้ข้อสรุปว่าวัคซีน HPV มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีน HPV จะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง DH จะติดตามรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิดหลังการให้วัคซีนหลังจากดำเนินโครงการ

ทำไมจึงให้วัคซีน HPV ตั้งแต่ยังเด็ก? การได้รับวัคซีนจะส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่?

วัคซีน HPV ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยสัมผัสกับการติดเชื้อ HPV มาก่อน ดังนั้นจึงแนะนำสำหรับเด็กผู้หญิงในวัยที่เหมาะสมก่อนมีเพศสัมพันธ์ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับวัคซีน HPV ไม่ได้ทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย

หากโรงเรียนของคุณไม่เข้าร่วมในโครงการฉีดวัคซีน HPV ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถติดต่อ SIT ในเวลาทำการที่ 2615 8577 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม